

Tư vấn đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN với các doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương

15:20 08/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 7/12, tại Hải Dương, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tới gần 300 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.



Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, tư vấn đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Tham dự Hội nghị có bà Phạm Thị Thanh Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐ-TB&XH; bà Lê Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông, đại diện Ban Quản lý Thu - Số, thẻ và Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam); Ông Bùi Quốc Trình, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh; Ông Vũ Đức Khiên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cùng đại diện các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua, Hội nghị này sẽ giúp đội ngũ cán bộ nhân sự trong các doanh nghiệp nắm bắt được những vấn đề cơ bản của chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời được tư vấn, giải đáp về hướng xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Đại diện Ban Quản lý Thu - Số, thẻ và Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam) đã hướng dẫn về những điểm mới trong các văn bản luật mới được ban hành như: Những điểm cần lưu ý trong thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHTN: Việc tham gia BHXH bắt buộc, tỷ lệ đóng vào các quỹ BHXH, tuổi nghỉ hưu, điều kiện về tuổi hưởng lương hưu, cách tính lương hưu đối với lao động nam, điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động...

Trong đó lưu ý các mốc thời gian hợp đồng lao động để xác định đối tượng tham gia BHXH; những nội dung quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, cũng như quy định đóng BHXH bắt buộc đối với NLD nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, là những điểm cần lưu ý trong công tác xét duyệt, giải quyết các chế độ BHXH; công tác thu - đóng BHXH; nội dung và sự cần thiết sửa đổi Luật BHXH; pháp luật về hợp đồng lao động và tiền lương.

Trong phần đối thoại, đại diện các doanh nghiệp đã đặt nhiều câu hỏi về các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN mà các doanh nghiệp đang gặp phải như: Trách nhiệm trong sử dụng lao động đã nghỉ hưu; Giải quyết quyền lợi cho NLD ở doanh nghiệp nợ BHXH; Quy định về danh mục nghề nặng nhọc độc hại, thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức; mức tiền lương đóng BHXH; thủ tục hồ sơ xác định các khoản hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Các câu hỏi, vướng mắc về BHXH, BHYT, BHTN nêu tại hội nghị đã được các báo cáo viên trao đổi, giải đáp đầy đủ, kịp thời, sâu sát. Qua đó giúp cán bộ phụ trách công tác BHXH tại các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN, hợp đồng lao động, việc làm, đồng thời nắm được chính sách, pháp luật của Nhà nước để kịp thời điều chỉnh phù hợp, thống nhất thực hiện tại đơn vị theo đúng quy định. Từ đó, tạo sự đồng thuận giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

(tổng hợp)

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/tu-van-doi-thoai-chinh-sach-phap-luat-ve-bhxx-bhyt-bhtn-voi-cac-doanh-nghiep-tai-tinh-hai-duong>